
Ed. 138. Fyrirspurn
til atvinnumálaráðherra um rafveitumál.

.Frá Eiriki Einarssyni.

Hvert er viðhorfið um kaup og útflutningsleyfi fyrir efni til hinnar fyrirhuguðu
rafveitu frá Sogsvirkjuninni til kauptúnanna í Árnessýslu?


